



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 14 Tháng 1, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura
rosio.torres-segura@cco.hctx.net

Các Đảng Chính Trị Đồng Ý Tiến Hành một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Chung lần đầu tiên trong lịch sử của Quận Hạt Harris

(HOUSTON, TX) – Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, Teneshia Hudspeth hôm nay đã thông báo rằng Các Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ở quận hạt lớn nhất Texas đã đồng ý tiến hành một cuộc bầu cử chung trong chu kỳ bầu cử Sơ Bộ Ngày 5 Tháng 3, 2024. Điều này có nghĩa là cả hai đảng chính trị sẽ cùng tổ chức cuộc bầu cử tại các phân khu bầu cử chung và các cử tri của cả hai đảng sẽ có thể bầu các lá phiếu bằng cách sử dụng cùng một thiết bị bầu phiếu vào Ngày Bầu Cử. Trong những năm trước, các đảng đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ riêng biệt.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt nói, "Tiến hành một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Chung sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Quận Harris. Tôi biểu dương Các Chủ Tịch của mỗi đảng và các ủy ban điều hành của họ vì sự nỗ lực thẩm định của họ trong việc đi đến một thỏa thuận nhằm giải quyết những thách thức do luật mới đưa ra và để phục vụ tốt nhất cho các cử tri Sơ Bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa."

Dự Luật Thượng Viện 924, được thông qua trong phiên họp Lập Pháp 2023, quy định rằng các phân khu bầu cử không thể tổ chức chung được khi tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ. Kết quả là, các đảng chính trị phải mở nhiều địa điểm bầu cử hơn cho các cuộc bầu cử sơ bộ của họ, khiến việc tiến hành các cuộc bầu cử riêng biệt trở nên khó khăn hơn do thiếu các nguồn năng lực.

Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm "Cho các cử tri sơ bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tình trạng chung của quá trình bầu phiếu trong Ngày Bầu Cử năm nay sẽ trở nên quen thuộc. Đó là quy trình bầu phiếu tương tự đã được sử dụng trong nhiều năm để tiến hành bầu cử sớm trong Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, và đó cũng chính là quy trình bầu phiếu được sử dụng khi bầu phiếu vào Ngày Bầu Cử trong cuộc bầu cử Tháng 11".

Ở Texas, các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào Thứ Ba đầu tiên của Tháng 3 vào những năm chẵn. Các cuộc bầu cử sơ bộ xác định các ứng cử viên của một đảng chính trị cho cuộc tổng tuyển cử vào Tháng 11.

Ngoài sự chấp thuận của các chủ tịch quận hạt của các đảng tham gia và viên chức bầu cử quận hạt, hội đồng chính quyền của Quận Hạt phải phê duyệt việc thỏa thuận bầu cử chung thông qua nghị quyết.

Để biết thêm thông tin bầu cử, hãy truy cập www.HarrisVotes.com hoặc gọi số 713-755-6965. Để có được các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận trên truyền thông xã hội tại @HarrisVotes và @HarrisCoTxClerk.

###